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Borgarráð

Þarfagreining og framtíðarsýn knatthúsa í Reykjavík

Lagt er til að ÍTR og ÍBR verði falið að gera þarfagreiningu  og setja fram framtíðarsýn 
um byggingu knatthúsa.

Greinargerð
Á fundi borgarráðs 3.september 2020 var samþykkt að forgangsröðun varðandi uppbyggingu 
íþróttamannvirkja, sem fram kemur í skilabréfi stýrihóps um stefnu í íþróttamálum, verði 
höfð til hliðsjónar við 10 ára fjárfestingaáætlun Reykjavíkurborgar.
Knattspyrnuhús á svæðum félaga var eitt þeirra verkefna sem raðaðist ofarlega á ákveðnum 
svæðum í forgangsröðuninni, önnur röðuðust neðrar. Nauðsynlegt er að rýna þörf fyrir slík 
mannvirki, nýtingu þeirra og rekstrarkostnað til framtíðar í borginni, m.a. með hliðsjón af 
forgangsröðinni og stefnumótunar ÍBR og ÍTR á þessu sviði.
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